

5 ไอเดียเก็บรักษาปากกาสำหรับนักสะสม ให้สภาพสมบูรณ์ สวยใหมอยู่เสมอ

นำเสนอเมื่อ : 24 ม.ค. 2567

ในการเลือกซื้อเลือกหาปากกาแบรนด์ดัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับปากกาที่ผลิตด้วยวัสดุโลหะดีไซน์หรูหรานั้น หลายคนน่าจะพอทราบกันดีอยู่แล้วว่าจุดประสงค์สำหรับผู้ซื้ออาจไม่ใช่เพื่อนำมาใช้งานขีดเขียน หรือพกติดตัวไว้เช่นชื่อ เช่นเอกสารใด ๆ ในชีวิตประจำวันเสมอไป แต่อาจเป็นการซื้อเพื่อนำมาเก็บรักษาไว้เป็นของสะสมที่มีคุณค่าทางใจเช่นเดียวกับของสะสมชนิดอื่น ๆ ซึ่งแน่นอนว่าสำหรับผู้ซื้อที่ซื้อปากกาตามต่าง ๆ มาเพื่อการเก็บสะสมไว้นั้น สิ่งสำคัญกว่าการได้สินค้าที่สามารถตอบโจทย์การใช้งาน หรือขีดเขียนขอความต่าง ๆ ได้สิ้นไหล ลายเส้นสวยงามถูกใจก็คือ การเก็บรักษาตัวสินค้าให้คงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไว้ในระยะยาว ทั้งในส่วนของรูปลักษณะดีไซน์ภายนอก และคุณภาพการขีดเขียนนั่นเองในบทความนี้จึงได้นำเอา 5 ไอเดีย การเก็บรักษาปากกาที่จะช่วยถนอมสภาพสินค้าให้คงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สวยใหมอยู่เสมอมาแนะนำให้เหล่านักสะสมได้นำไปปรับใช้กับการเก็บรักษาคอลเลกชันปากกาของตัวเองกัน

เก็บในกล่องบรรจุเฉพาะของตัวปากกา

วิธีแรกที่ต้องบอกว่าเป็นวิธีถนอมสภาพสินค้าที่ดีที่สุดและแทบจะไม่ต้องใช้งบเพิ่มก็คือ การเก็บไว้ในกล่องบรรจุเฉพาะนั่นเอง ซึ่งปากกาแบรนด์ดังหลายรุ่นมักจะมีแถมมาให้ หรือขายเป็นเซตควบคู่กันอยู่แล้ว โดยกล่องบรรจุเฉพาะของสินค้าแต่ละรุ่นมักจะมีดีไซน์มาให้เก็บบรรจุสินค้ารุ่น ๆ นั้น ๆ ได้พอดี อาจมีช่องวาง หรือสายยึดให้สินค้าจัดวางในกล่องได้กระชับพอดี ไมกลิ้งหรือหมุนไปदानใดด้านหนึ่ง นอกจากนี้ก็มักจะมีการบุภายในด้วยกำมะหยี่ หรือวัสดุอื่นใดที่มีสัมผัสนุ่มทำให้ช่วยป้องกันตัวสินค้าจากรอยขีดข่วนได้ค่อนข้างดี

จัดวางเก็บไว้ในตู้เก็บโมเดลกระจกหรืออะคริลิกใส

แม้ว่าการถนอมสินค้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ได้นานที่สุดจะเป็นภารกิจหลักสำหรับนักสะสม แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เช่นกันว่าหนึ่งในความสุขของนักสะสมก็คือการได้มองเห็นตัวสินค้า หรือปากกาในคอลเลกชันของตัวเอง ดังนั้นสำหรับนักสะสมที่อยากจะชื่นชมปากกาตามต่าง ๆ ของตัวเองที่ใส่ใจเลือกซื้อเลือกหามาเก็บสะสมไว้อยู่ตลอด การเลือกเก็บบรรจุไว้ในกล่องบรรจุเฉพาะอย่างเดียวอาจจะไม่ใช่วิธีที่ตอบโจทย์สักเท่าไร โดยทางเลือกที่อาจจะตอบโจทย์กว่าก็คือการเลือกหาตู้เก็บโมเดลกระจก หรืออะคริลิกใสที่ปิดมิดชิดทุกด้าน แต่ก็สามารถมองเห็นสิ่งของที่จัดวางไว้ภายในได้อย่างชัดเจนเช่นกัน

เก็บใส่กล่องเครื่องเขียน สำหรับนักสะสมที่อาจจะต้องการเก็บรักษาคอลเลกชันปากกาของตัวเองไปพร้อม ๆ กับหยิบจับมาใช้งานบางเป็นครั้งคราว

วิธีเก็บรักษาสองวิธีแรกอาจจะทำให้รู้สึกไม่สะดวกในการหยิบจับมาใช้งานสักเท่าไร จึงอาจเลือกใช้วิธีเก็บบรรจุใส่กล่องเครื่องเขียนที่มีดีไซน์เก๋ ๆ ที่สามารถป้องกันปากกาแต่ละตามได้ดีกว่ากล่องเครื่องเขียนธรรมดา ๆ ทั่วไป เช่น คอนโดปากกา ซึ่งเป็นลักษณะกล่องเครื่องเขียนที่มีช่องเก็บหลายช่องเรียงซ้อนกัน ทำให้สามารถแยกเก็บสินค้าแต่ละตามไว้คนละช่องกันได้ ตัวตามของแต่ละด้ามก็จะไม่เสียดสี หรือกระทบกันให้เกิดเป็นรอยขีดข่วนได้

เก็บใส่ลิ้นชักโต๊ะทำงาน อีกหนึ่งวิธีเก็บรักษาธรรมดา ๆ

แต่สามารถป้องกันปากกาตามหฺรของเราให้คงสภาพที่สมบูรณ์ไว้ได้ค่อนข้างดีก็คือ การเก็บไว้ในลิ้นชักโต๊ะทำงานนั่นเอง ซึ่งวิธีนี้นอกจากจะปิดมิดชิดรอบด้าน ป้องกันฝุ่นได้ดีแล้ว ก็ยังสามารถพลางตามบุคคลอื่นใดที่อาจจะหยิบจับปากกาเราใช้งานโดยพลการได้ด้วย

เก็บไว้ในช่องใส่ปากกาโดยเฉพาะ

สำหรับผู้สะสมที่อาจจะรู้สึกไม่ประทับใจในกล่องบรรจุปากกาที่แถมมากับตัวสินค้าบางรุ่น บางแบรนด์ อาจจะด้วยขนาดที่ใหญ่เกินตัวสินค้าไปเยอะ หรือวัสดุที่ไม่ถูกใจ ก็ยังมีอีกหนึ่งทางเลือกในการเก็บรักษาปากกาตามโปรด นั่นก็คือการเลือกหาซองบรรจุปากกาโดยเฉพาะมาสวมใส่ ซึ่งปัจจุบันมีแบรนด์ผู้ผลิตหลายแบรนด์ที่ทำของหนัง ของซิลิโคนออกมาวางจำหน่ายตามร้านเครื่องเขียนทั่วไปให้เราได้เลือกซื้อเลือกหามาใช้งานกัน

ขอบคุณข้อมูลจาก <https://pen-perfect.com/>